



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๔

สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมการพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

เรียน ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีครูผู้ดูแลเด็กที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้ ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่มีมติกำหนดมาตรการเยียวยาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๙๘ คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการหารือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคุณสมบัติการศึกษาของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นนอกเหนือจากทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุและแต่งตั้ง หลังจากวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยอ้างว่าความผิดพลาดเกิดจากความสำคัญผิดไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่ปรากฏว่ากระบวนการสรรหาด้วยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้นมีความไม่ถูกต้องในขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับการพิจารณาการเยียวยาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๙๘ คน ตามมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ จึงหาหรือว่ากรณีพนักงานครูส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์สมควรที่จะได้รับการพิจารณาเยียวยาตามมติ ก.ท. ข้างต้นด้วยหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด, ก.เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบข้อหารือคุณสมบัติการศึกษาเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้านคุณสมบัติไม่ว่ามีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ก.ท. ในฐานะผู้มีอำนาจกำหนดมาตรฐานของตำแหน่ง

/ได้มีมติ...

ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตามความมุ่งหมายของประกาศ ก.ท. คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์โดยตรงเท่านั้น และได้แจ้งเวียนมติตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ให้ ก.ท.จ. และเทศบาลทราบ ถือได้ว่า ก.ท.จ. และเทศบาลรับทราบแล้ว เมื่อเทศบาลดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ประกาศผลการคัดเลือก และการบรรจุและแต่งตั้งหลังจาก วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ ก.ท.จ. และเทศบาลได้รับทราบมติ ก.ท. แล้ว การดำเนินการไม่ได้มาจาก เหตุสำคัญผิดเช่นเดียวกับกรณีของครูผู้ดูแลเด็ก ๘๘ ราย จึงไม่อาจเยียวยาได้ ทั้งนี้ กรณีองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลให้อนุโลมใช้มติ ก.ท. ดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๑

ผู้ประสานงาน

นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง โทร. ๐๙-๗๐๗๒-๙๓๘๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ให้ Download ได้ที่ www.dla.go.th เมนู หนังสือราชการ หรือ QR CODE นี้

สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

